

Số: 71 /TB-UBND

Nam Đông, ngày 11 tháng 6 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về việc kiểm tra công tác triển khai xây dựng Nông thôn mới và làm vườn năm 2018 của xã Hương Hòa**

Ngày 05/6/2018, đồng chí Trần Quốc Phụng - Ủy viên TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hương Hòa để kiểm tra công tác triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng NTM và làm vườn năm 2018. Tham dự có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông lâm ngư, Trạm Trồng trọt và BVTV; về phía xã Hương Hòa có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Hương Hòa trình bày báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vườn đến tháng 5/2018 và 10 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, lâm, ngư, Trạm Trồng trọt và BVTV, của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQVN xã và các thôn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Hương Hòa là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vườn; xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2015; đa số cán bộ, đảng viên nhân dân đã chủ động tích cực đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh cây trồng nên đã đưa thu nhập bình quân từ vườn tăng đều qua các năm, đến năm 2017 đạt trên 45 triệu đồng/ 01 ha, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong việc triển khai chương trình xây dựng NTM còn thiếu chủ động; tuy xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng đánh giá theo bộ tiêu chí mới thì đến nay vẫn còn 03 tiêu chí chưa đạt; công tác chăm sóc, cải tạo vườn và triển khai kế hoạch trồng cam chuyên biến còn chậm, trên địa bàn vẫn còn vườn kém hiệu quả; công tác chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện chưa đầy đủ, không bám sát nội dung của thông báo để thực hiện. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và thúc đẩy phát triển kinh tế vườn năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã Hương Hòa tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát lại trong 16 tiêu chí đã đạt đến thời điểm hiện tại còn tiêu chí nhỏ nào chưa đạt cùng với 03 tiêu chí bị rút lại sau khi đánh giá theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ (Tiêu chí: Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Hệ thống chính

trị và tiếp cận pháp luật), xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2018.

2. Các thành viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã, cán bộ công chức được phân công phụ trách các thôn xây dựng lịch công tác cá nhân hàng tuần, tăng thời gian về các thôn để hướng dẫn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện của từng thôn cụ thể, chi tiết từng tiêu chí để triển khai thực hiện.

3. Đối với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất: Đảng ủy, UBND xã sớm định hướng rõ loại hình sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã gắn với việc tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương, trên cơ sở đó liên hệ với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để hoàn tất các thủ tục thành lập hợp tác xã theo luật định.

4. Cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chăm sóc, cải tạo vườn; chỉnh trang hàng rào, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

5. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế vườn: Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ diện tích vườn, xác định rõ còn bao nhiêu vườn tạp, vườn kém hiệu quả để có giải pháp tuyên truyền, vận động chuyển đổi, cải tạo vườn, phát triển kinh tế vườn. Tập trung hỗ trợ làm tốt một số vườn mẫu hiện có trên địa bàn để nhân dân thăm quan, học tập nhân rộng. Đồng thời phải xác định cây trồng chủ lực đối với kinh tế vườn hiện tại vẫn là cây Cam, Chuối, cau và một số cây trồng khác phù hợp.

6. Tổ chức kiểm tra, rà soát các vườn nhà đang trồng keo thuộc đối tượng nào, trong đó có bao nhiêu hộ là cán bộ công chức, đảng viên để có giải pháp tuyên truyền, vận động chuyển đổi. Đồng thời làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức và phân loại đảng viên cuối năm.

7. Một số nhiệm vụ khác: UBND xã rà soát lại một số diện tích vườn đã bán cho các hộ ngoài địa bàn xã và đang sử dụng đất sai mục đích, mời hợp để quán triệt các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý sử dụng đất, yêu cầu các hộ này sử dụng đất đúng mục đích đã được cấp và lập danh sách báo cáo UBND huyện **trước 30 tháng 6 năm 2018**.

*Trên đây là nội dung kết luận tại buổi làm việc để kiểm tra công tác triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng NTM và làm vườn năm 2018 của xã Hương Hòa đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét thống nhất. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Hương Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện./.*

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Đảng ủy, UBND xã Hương Hòa;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Đình Vĩnh Lộc**

